

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๑๕๕๕๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมหลักรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และรายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๕ อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพาสะบ้าย้อย และสะเดา) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ ๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลกระทบในการปฏิบัติราชการ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมหลักรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน ๑๒ เดือน (มกราคม ถึงธันวาคม ๒๕๖๘) ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และรายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๕ อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพาสะบ้าย้อย และสะเดา) จำนวน ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) โดยให้เบิกจ่ายฐานเงินเดือนล่าสุดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังไม่ปรับเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้...

“เรียนดี มีความสุข”

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งพนักงานราชการให้เป็นไปตามกรอบ  
อัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
และเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา  
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วาทีร้อยตรี   
(ธนุ วงษ์จินดา)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑